



กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี  
โทร. 02 8496235

## ด่วนที่สุด

ที่ อว 78/ว. 1362

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากร (Inbound / Outbound)

เรียน คณบดี / ผู้อำนวยการ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ทำวิจัย ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน และฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนอาจารย์อาคันตุกะ หรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงาน / ทำวิจัยร่วม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งส่วนงานได้เสนอชื่อนักศึกษาและบุคลากรรับทุนดังกล่าวแล้ว นั้น

เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ที่แพร่ระบาดในสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม / โครงการ ซึ่งบางส่วนงานขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับทุนดังกล่าวพิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ทั้งนี้ บางกิจกรรม / โครงการ มีกำหนดการเดินทางในระยะเวลาอันใกล้ ผู้รับทุนบางคนจึงดำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน จองที่พัก ตลอดจนดำเนินการส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ในการนี้ หากผู้รับทุนประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับทุนสามารถเบิกเงินทุนสนับสนุน (ลักษณะเหมาจ่าย) ไม่เกินวงเงินทุนสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติ ตามแนวทางดังนี้

1. กรณีผู้รับทุน/ส่วนงานเจ้าภาพยกเลิกการเดินทาง มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามจ่ายจริง โดยขอให้ส่วนงานแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (หากผู้รับทุนเบิกเงินทุนสนับสนุนไปเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนจะต้องนำส่วนที่เหลือคืนแก่มหาวิทยาลัย)
2. กรณีผู้รับทุน/ส่วนงานเจ้าภาพ เลื่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องเดินทาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีสิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนได้ 2 ครั้ง ดังนี้
  - ครั้งที่ 1 เบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมวีซ่า เป็นต้น โดยขอให้ส่วนงานแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
  - ครั้งที่ 2 เบิกเงินทุนส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 4 สัปดาห์ พร้อมแนบสัญญารับประกัน จำนวน 3 ชุด

/หากผู้รับทุน...

หากผู้รับทุนยกเลิก (กรณีที่ 1) หรือไม่สามารถเดินทางได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 (กรณีที่ 2 จะถือว่าผู้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในปีงบประมาณ 2563) โดยมหาวิทยาลัยจะไม่ตัดสิทธิการสมัครขอรับทุนในปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ ขอให้ส่วนงานต้นสังกัดแจ้งผู้รับทุน และทำหนังสือขออนุมัติยกเลิก หรือขอเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)  
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล